

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH  
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI  
Tháng 6, 7 năm 2024

STT	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ
1	<p><b>Tài liệu bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cấp xã</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Tài liệu gồm 12 chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã như: quan điểm, chủ trương mới của Đảng về phụ nữ và công tác Hội phụ nữ, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của LHPNVN; nội dung, phương thức, giải pháp xây dựng tổ chức Hội LHPNVN cấp xã vững mạnh. Hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính phủ số; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị</p>	TS Trần T.T Nhân TS Cẩm Thị Lai
2	<p><b>Tài liệu bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp xã</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Tài liệu 12 chương, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội nông dân cấp xã như: quan điểm, chủ trương của Đảng về nông dân và hội nông dân, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII về chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội nông dân Việt Nam.</p>	TS Trần T.T Nhân TS Cẩm Thị Lai
3	<p><b>Những điều cần biết về hai quần đảo hoàng sa, trường sa và khu vực thêm lục địa phía nam (DKI)</b></p>	Quân chủng hải quân cục chính trị

	<p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách là tài liệu tham khảo quan trọng và quý giá, giúp bạn đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các nhà giàn DK1 nằm trong khu vực thềm lục địa phía nam. Đồng thời sách cũng giới thiệu một số hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ các chủ quyền Việt Nam ở khu vực biển, đảo, thềm lục địa trong thời gian gần đây. Đặc biệt bạn đọc sẽ thấy được tinh thần vượt khó khăn gian khổ của lực lượng Hải quân Việt Nam trực tiếp ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.</p>	
4	<p><b>Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VIII của Đảng</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách đánh giá tổng quát những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VII, Đảng ta nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định. Công tác xây dựng chính đón Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đặc biệt được quan tâm.</p>	Gs.TS Lê Văn lợi
5	<p><b>Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn <b>Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng</b> tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và dấu ấn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII; đồng thời, là hoạt động thiết thực nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (2018-2023).</p>	Ban chỉ đạo 35

6	<p><b>Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa</b></p> <p><i>Trích Nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách có 3 chương:</p> <p><i>Chương I:</i> Những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.</p> <p><i>Chương II:</i> Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa – Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra.</p> <p><i>Chương III:</i> Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030.</p>	PGS. TS Dương Trung ý
7	<p><b>Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch</b> (Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ)</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần</p> <p>Phần I: Tập hợp các bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học bàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên bình diện chung.</p> <p>Phần II: Tập hợp các công trình khoa học của các chuyên gia, nhà lý luận, nhà hoạt động thực tiễn bàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở khu vực Tây Nam Bộ.</p>	TS. Đinh Văn Tụy
8	<p><b>Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p><u>Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhân diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hóa, văn nghệ. Đồng thời phân tích lập luận của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin và ĐCSVN về phòng, chống những quan</u></p>	PGS.TS Vũ T.P Hậu

	<u>điểm sai trái đó, đảm bảo sự phát triển đúng hướng về nền văn hóa , góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh, tình hình hiện nay</u>	
9	<p><b>Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021-2030</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách nhận mạnh 3 xu hướng hội nhập gắn liền với 3 xu hướng phát triển quan trọng trong hiện tại và tương lai, đó là: Xu hướng hội nhập vào không gian toàn cầu hóa mới; xu hướng hội nhập vào không gian kinh tế xanh toàn cầu; và xu hướng hội nhập vào không gian kinh tế số toàn cầu.</p> <p>Nội dung cuốn sách gồm 3 chương</p> <p>Chương I: Hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại</p> <p>Chương II: Một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật</p> <p>Chương III: Một số gợi mở chính sách cho Việt Nam</p>	<p>PGS. TS</p> <p>Nguyễn Mạnh Hùng</p>
10	<p><b>Quản lý phát triển địa phương sáng kiến từ thực tiễn</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào nghiên cứu các cách thức, giải pháp chính sách, quản lý phát triển ở một số địa phương, những sáng kiến riêng có của các địa phương, phân tích các sáng kiến chính sách trong quản lý phát triển ở các địa phương để thấy mặt thành công, cũng như những điểm còn hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; rút ra các bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến quản lý ở các địa phương; gợi ý và giải pháp đề xuất kiến nghị để tiếp tục phát huy các sáng kiến cho phát triển ở các địa phương cũng như áp dụng trên phạm vi toàn quốc</p>	<p>PGS.TS:</p> <p>Bùi Văn Huyền</p> <p>Đinh Thị Nga</p>
11	<b>Triết học Hồ Chí Minh</b>	PGS.TS

	<p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là tấm gương về xây dựng, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất nhân cách và trở thành biểu tượng, chuẩn mực của những giá trị tốt đẹp nhất của con người trong thời đại mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần vào việc xác lập những giá trị mới cho nhân loại</p>	Đặng Quang Định
12	<p><b>Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách đã tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay.</p> <p>Việc xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam thời gian qua có những tiến triển tích cực, nhưng chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhìn chung còn hạn chế. Thực tế hiện nay chỉ số phát triển chính quyền điện tử, vị trí của Việt Nam trên bản đồ phát triển chính quyền điện tử không có nhiều cải thiện. Trước yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam bên cạnh những cơ hội cũng gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.</p>	PGS.TS Trương Hồ Hải
13	<p><b>Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tuuwongf Chính trị cấp Tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trườngchính trị chuẩn</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Đề có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn; nhằm chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng những mô hình điển hình, kinh nghiệm, cách làm hay cho hoạt động NCKH, tổng kết thực tiễn, giúp các trường chính trị triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa NCKH, tổng kết thực tiễn.</p>	TS. Nguyễn T.T Nhân Cầm Thị Lai
14	<p><b>Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay</b></p> <p><i>Trích nội dung</i></p>	PGS.TS Trương Hồ Hải

	Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm và định hướng xây dựng chính quyền điện tử ở nước ta	
--	--	--

**THƯ VIỆN**